



คำสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ ๐๑๓ / ๒๕๕๕

เรื่อง ให้นักศึกษาเดินทางศึกษาดูงาน

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนด้านช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร และการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

ดังนั้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการทำงานในสถานประกอบการ และเกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวให้มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพเพื่อเตรียมตนเองก่อนออกสู่สถาน ประกอบการ การฝึกระเบียบวินัย การบริหารเวลา มารยาทและการสร้างความสัมพันธ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ให้สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี จึงอนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยเบิก ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเรืองชัย วงษ์อุระ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รักษาราชการในตำแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สาขา	ระดับ	หมายเหตุ
๑	นางสาวไพรินทร์ แก้วปীลา	การบัญชี	ปวส.2	
๒	นางสาวอภิญา มิตรอารักษ์	การบัญชี	ปวส.2	
๓	นางสาวธนาภรณ์ แก้วปীลา	การบัญชี	ปวส.2	
๔	นางสาวฉันทนา สาเคดา	การบัญชี	ปวส.2	
๕	นางสาวปวีณา ศรีวังไสย์	การบัญชี	ปวส.2	
๖	นางสาวพรพรรณ อินทริง	การบัญชี	ปวส.2	
๗	นางสาวปิยะมาศ อินทาศรี	การบัญชี	ปวช. 3	
๘	นางสาวปนัดดา งามนาศรี	การบัญชี	ปวช. 3	
๙	นางสาวลัดดาวัลย์ สายสมร	การบัญชี	ปวช. 2	
๑๐	นางสาวปติลัดดา รังศรี	การบัญชี	ปวช. 2	
๑๑	นางสาวนิภารัตน์ ศรีจักร	การบัญชี	ปวช. 2	
๑๒	นางสาวอำนวยการ อินทร์ักษ์	การบัญชี	ปวช. 2	
๑๓	นางสาวชมพูนุช ฝ่ายทะเลแสง	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวช. 3	
๑๔	นางสาวหนึ่งฤทัย โคระดา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวช. 2	
๑๕	นางสาวนาถยา ศรีวรสาร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวช. 2	
๑๖	นางสาววัชรีย์ มีข้าว	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวช. 2	
๑๗	นางสาวพัชณี โสภาน้ำ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวช. 2	
๑๘	นางสาวนลิตา นานมิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวช. 2	
๑๙	นายถนอมศักดิ์ อินทาศรี	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวช. 2	
๒๐	นายณรงค์เดช มะละกา	ช่างไฟฟ้า	ปวส. 2	
๒๑	นายมงคล โปวังสา	ช่างไฟฟ้า	ปวส. 2	
๒๒	นายไชยา โสภาน้ำ	ช่างไฟฟ้า	ปวส. 2	
๒๓	นายสงกา สิงห์ฮอย	ช่างไฟฟ้า	ปวส. 1	
๒๔	นายวันชัย ศรีสงคราม	ช่างไฟฟ้า	ปวช. 3	
๒๕	นายธีรวัฒน์ ตีสัจจันทร์	ช่างไฟฟ้า	ปวช. 3	
๒๖	นายวันชัย แก้วปীลา	ช่างยนต์	ปวส. 1	
๒๗	นายวายุพัฒน์ รังศรี	ช่างยนต์	ปวช. 2	
๒๘	นายกิตตินันท์ ประหยัด	ช่างยนต์	ปวช. 2	
๒๙	นายทงศักดิ์ อุทุม	ช่างยนต์	ปวช. 3	
๓๐	นายทวี แก้วเสียว	อิเล็กทรอนิกส์	ปวส. 1	